



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## องค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICA-AP) เตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านสหกรณ์ของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย

ผู้อำนวยการองค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อหารือถึงการจัดการประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกจำนวน 25 ประเทศ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดช่วงปลายปี 2554 นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก(ICA-AP) โดย Mr. Chan Ho Choi ผู้อำนวยการ ICA ได้เข้าพบเพื่อหารือถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดการประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นสมาชิกของ ICA มีจำนวน 25 ประเทศ ซึ่งในปีนี้จะจัดเป็นปีที่ 9 วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมรัฐมนตรีที่ดูแลงานสหกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในระหว่างผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ในการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมมาแล้วรวม 8 ครั้ง การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่เมือง ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2533 และการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2550

ทั้งนี้ องค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์สากล มีบทบาทในการพัฒนาชนบทของประเทศต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ในประเทศกำลังพัฒนา ขณะเดียวกันวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้ วันสหกรณ์สากล และในปี 2555 สหประชาชาติได้ประกาศให้ เป็นปีสหกรณ์สากล ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ในประเทศเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 9 ช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยประเทศไทยจะผลักดันแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวข้อหลักที่จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านสหกรณ์ เพื่อขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยต้องแสดงออกด้านการเป็นผู้นำด้านสหกรณ์ระดับภูมิภาค และในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยจะ ทำความตกลงและขออนุญาตจากองค์กรนานาชาติในการจัดตั้งเป็น Regional Center ศูนย์ฝึกอบรมในการพัฒนาสหกรณ์ระดับภูมิภาคขึ้นในประเทศไทยด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการขอเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุม ก่อนจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม กำหนดรูปแบบและเนื้อหาการประชุม ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม โดยขณะนี้ได้กำหนดสถานที่จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2554 เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านสหกรณ์ ของประเทศเอเชียและแปซิฟิก จะได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปีอีกด้วย